



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU

Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Chùa **Association Bouddhique**

Khánh Anh

**Bản tin ngắn số 2 về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 23 - 2011
tại Wieselburg - Áo**

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nhân ngày đầu Xuân Tân Mão, chúng tôn xin gởi đến chư Tôn Đức và bà con phật tử xa gần lời cầu chúc sức khỏe, an vui với nhiều thắng duyên trên đường tu tập và phục vụ Chánh Pháp.

Chắc quý vị đã biết, qua Bản tin ngắn thứ nhất thông báo tìm được địa điểm cho **Khóa Tu Học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 23, tổ chức tại Wieseburg (Áo) từ 22/07 đến 31/07/2011**.

Hầu hết chư Tôn Đức và bà con đạo hữu xa gần đều cho thấy nổi vui mừng khi nghe tin trên và thành tâm cầu nguyện cho Khóa tu học kỳ này đi tới chỗ thành công viên mãn, nhất là lần đầu tiên tổ chức tại Áo, một nước thuộc vùng “*trung Âu*”.

Thật vậy, kính thưa quý vị, bà con phật tử Việt Nam tỵ nạn có mặt tại nước Áo rất sớm, sau biến cố 1975. Nhưng vì lúc đó, còn rất ít người, lại không có một vị thầy nào tại chỗ để hướng dẫn, nên thỉnh thoảng, chúng tôi từ Pháp đến thăm và tổ chức những buổi lễ như Phật Đản, Vu Lan cho bà con phật tử Việt Nam tại đây từ năm **1982**. Sau nhiều năm sinh hoạt bà con mới chịu họp lại thành lập ra một hội Phật Giáo lấy tên là **Hội Văn Hóa Xã Hội Phật Tử Việt Nam tại Áo** và làm lễ ra mắt trong dịp Vu Lan năm **1987** tại Vienna. Nhưng tổ chức một Khóa tu học Phật Pháp Âu châu thì từ hơn 20 năm qua chưa có một lần nào. Kể cả học viên đi tham dự qua 22 Khóa đã rồi cũng rất thưa thớt. Bởi vậy kỳ này, nghe tin Giáo Hội tổ chức tại Áo Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 23, lần đầu tiên tại đây, nên mọi người ai ai cũng vui mừng mong có dịp tham dự và đóng góp công quả cho Khóa tu học này được thành tựu mỹ mãn, là một điều hạnh diện không còn gì vui sướng hơn.

Đó là cảm tưởng của một số đông bà con phật tử Việt Nam tại Áo ngày nay.

Để chuẩn bị cho Khóa tu học Kỳ thứ 23 này, một số công việc cần phải thực hiện càng sớm càng tốt, sau ngày Tết Nguyên Đán năm Tân Mão. Đó là phổ biến và kêu gọi bà con học viên ghi tên tham dự. Nhất là bà con phật tử những nước xa trong vùng Âu châu như Nga, Anh quốc, Ái Nhĩ Lan, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Đức quốc, Hòa Lan, Bỉ, Pháp,... Bà con học viên đến từ các nước kể trên, thuận tiện nhất là máy bay. Và là máy bay giá hạ. Mà loại vé này, càng mua sớm càng được rẻ hơn. Do đó ngay bây giờ, nên quyết định ghi tên sớm và lấy vé liền. Nơi đến là một trong hai phi trường : **Vienna** và **Linz** (của nước Áo). Thời gian giữ chỗ trên vé máy bay : Đi ngày **21/07/2011** và về ngày **31/07/2011** (buổi chiều, khoảng 5, 6 giờ trở đi). Lý do vì ngày 31/07, theo chương trình, là ngày du ngoạn thăm thắng cảnh thủ đô Vienna, sau đó xe ca sẽ đưa ra phi trường luôn. Khi “*đến*”, nếu đúng vào ngày 21/07, thì Ban Tổ Chức địa phương, tùy theo số người đến sẽ sắp xếp nhiều chuyến xe ca đón từ phi trường đưa về địa điểm Khóa học. Còn nếu **đến** và **về** (bằng máy bay) **không đúng vào những ngày nói trên**, cũng có những phương tiện khác, như xe lửa hay xe nhà đưa, đón. Nhưng xin cho Ban Tổ Chức biết trước để sắp xếp (trừ trường hợp có bà con hay bạn hữu quen biết ở Áo).

Bà con phật tử ở các nước gần Áo như Đức, Thụy Sĩ, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi, Ý..., có thể đến Áo bằng xe nhà, xe lửa hay bằng máy bay giá hạ từ các phi trường **Dusseldorf, Frankfurt, Dormund, Berlin Zurich** hay **Milano**... Và trường hợp đi máy bay giá hạ, cũng giống như trên, nên giữ chỗ ngay bây giờ thì “*chắc ăn*” và được giá rẻ đặc biệt hơn.

Riêng bà con học viên đi từ Pháp quốc, xin nói thêm vài điểm như sau : **nếu đi từ Paris**, phi trường **Charles De Gaulle** bằng hãng **Niki Fly** ngày **21/07/2011** chuyến **8 giờ 45** sáng đến **Vienna** lúc **10 giờ 35**

và về ngày 31/07/2011 từ Vienna lúc 18 giờ 35 về đến Paris 20 giờ 25, giá vé groupe 30 người, khứ hồi mỗi người 135€ + bảo hiểm (không bắt buộc) mỗi người là 4€.

- Chư Tăng Ni và đạo hữu nào đã quyết định đi dự Khóa tu học, nên ghi tên ngay bây giờ cho groupe đầu tiên. Xin liên lạc về chùa Khánh Anh qua e-mail: khanhanh@free.fr hay thichquangdao@khanhanh.fr cho biết họ tên, ngày, tháng, năm sanh. Khi đi nhớ đem theo Passeport hay Carte d'Identité (còn hiệu lực cho đến hết tháng 08/2011, nên xem lại). Nhớ cho biết họ tên đúng theo thứ tự đã ghi trong Passeport hay Carte d'Identité.

Các học viên ở các địa phương Lyon, Strasbourg, Marseille, Bordeaux... có thể đi từ các địa phương của mình đến Vienna hoặc về Paris "nhập" với groupe trên này theo giá cả và giờ giấc như đã nói ở trước. Nếu groupe đầu tiên hết chỗ, sẽ ghi vào groupe kế tiếp. Giá vé có thể cao hơn, nếu ghi tên chậm.

- Với Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu, xin thông báo : ngoài chỗ ở và sinh hoạt trong các Hall lớn, còn có chỗ (ở khu rừng) bên ngoài để cắm trại (nếu muốn). Chương trình sinh hoạt tùy theo Ban Hướng Dẫn quyết định, nhưng chỉ giới hạn trong thời gian mà Khóa tu học Âu châu sinh hoạt (22-31/07/2011).

- Với Hội Phật Giáo và bà con đồng hương phật tử Việt Nam tại Áo và các vùng phụ cận. Để phối hợp, sắp xếp phân công chuẩn bị cho việc tổ chức Khóa tu học Kỳ thứ 23 được kết quả, quý thầy trong Ban Điều Hành Khóa tu học sẽ đến Áo tổ chức một buổi lễ Phật cầu an đặc biệt, sau đó có một buổi họp đầu tiên do quý thầy hướng dẫn để hình thành Ban Tổ Chức địa phương với đầy đủ các ban ngành phụ trách.

* Địa điểm lễ Phật và hội họp : **Niệm Phật Đường Minh Tịnh, Haberlgasse 73, 1160 Wien, Austria.** (Trong trường hợp thay đổi địa điểm hội họp sẽ thông báo sau).

* Thời gian : **Chủ nhật 10/04/2011**, vào buổi trưa.

Vậy kính mời chư Tôn Đức Tăng Ni, bà con phật tử tại Áo và các vùng phụ cận, hoan hỉ, dành thì giờ về tham dự buổi lễ cầu an và phiên họp nói trên để biết thêm chi tiết, góp ý cũng như nhận lãnh trách nhiệm, tùy theo khả năng của mình để cho Khóa tu học Kỳ 23 này được thập phần viên mãn.

Vì Phật sự chung của Giáo Hội tại Âu châu, cũng như để phát huy tinh thần học Phật, nhất là cho giới trẻ lớn lên ở nước ngoài, kính xin chư Tôn Đức và bà con đạo hữu quyết tâm vượt qua các chướng duyên, trở về xây dựng ngôi nhà Phật Pháp tại Âu châu mặc dầu còn phôi thai mà cũng đã gặp đủ thứ tai ương hoạn nạn. Nhưng rồi, năm nào cũng vượt qua được là nhờ sự quyết tâm và cầu nguyện của tất cả chúng ta.

Những chi tiết khác về chương trình học, về chư Tăng khách giảng huấn đến từ các châu lục khác, về sự kêu gọi ủng hộ "mỗi người, một bao gạo" . . . như các năm trước sẽ được thông báo trong những e-mail kế tiếp. Quý vị nhận được e-mail này, xin phổ biến rộng rãi, vì lẽ số người nhận e-mail còn rất hạn chế, chưa được phổ cập.

Cầu nguyện Tam Bảo chứng minh, chư Bồ Tát, Long Thiên, Thánh Chúng, Thiện Thần thù từ gia hộ cho chúng ta Bồ Đề Tâm kiên cố, vượt qua các chướng duyên, bên ngoài cũng như bên trong, để hoàn thành sứ mệnh hoàng pháp lợi sanh trên vùng đất Âu châu này. A Di Đà Phật.

Bagneux, ngày 07/02/2011

Trưởng Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu



Hòa Thượng Thích Minh Tâm